

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร				
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์๑</b> การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดความเสี่ยงและปลอดภัยได้มาตรฐาน	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการกระจายการผลิต	๒๕๐ ราย	องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบการกระจายการผลิต : การจัดการตลาด : การรวมกลุ่ม : การจัดการระบบน้ำ : การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน : การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์๑</b> การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดความเสี่ยงและปลอดภัยได้มาตรฐาน	จำนวนเกษตรกรที่สู่วระบบการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน	๔๔๐ ราย	องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน : การพัฒนาระบบการกระจายการผลิต : การจัดการตลาด : การรวมกลุ่ม : การจัดการระบบน้ำ : การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์๓</b> การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร	การพัฒนาการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลวิเคราะห์ดินและนำไปปฏิบัติ	๒๐๐ ราย	องค์ความรู้ที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ : ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปาล์มน้ำมัน : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : การวิเคราะห์ดินอย่างง่าย : การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว : ทฤษฎีใหม่

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ	
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑	<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์๑</b> : การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</p> <p><b>องค์ความรู้ที่จำเป็น</b> : การพัฒนาระบบการกระจายการผลิต</p> <p><b>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้</b> : จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยหากเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตมีความรู้เรื่องการพัฒนาระบบการกระจายการผลิตจะทำให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ที่มีคุณภาพเป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตในฤดูกาลลดลง และยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกระแสโลกที่มุ่งเน้นการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยอีกด้วย</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น</b> : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการกระจายการผลิต ไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ที่มีคุณภาพเป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตในฤดูกาลลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b>: ร้อยละของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอกลุ่มเป้าหมายในองค์ความรู้ที่จำเป็นสามารถหาแนวทางในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ที่มีคุณภาพเป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เป้าหมายร้อยละ๙๐)</p> <p><b>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM</b> : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการกระจายการผลิต</p>
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๒	<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์๑</b> : การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</p> <p><b>องค์ความรู้ที่จำเป็น</b> : การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน</p> <p><b>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้</b> : จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยหากเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนจะทำให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีในการจัดการกับศัตรูพืชต่างๆซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษและยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกระแสโลกที่มุ่งเน้นการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยอีกด้วย</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น</b> : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b>: ร้อยละของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและ</p>

	<p>สำนักงานเกษตรอำเภอกลุ่มเป้าหมายในองค์ความรู้ที่จำเป็นสามารถหาแนวทางในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เป้าหมายร้อยละ๙๐)</p> <p><b>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM :</b> ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรสำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป้าหมายคือร้อยละ 100</p>
--	--

<p>องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ</p>	
<p>แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๓</p>	<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์๓ :</b> การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร</p> <p><b>องค์ความรู้ที่จำเป็น :</b> ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปาล์มน้ำมัน</p> <p><b>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :</b> จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันลำดับที่ ๓ ของภาคใต้หากเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตมีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” จะทำให้การใช้ปุ๋ยมีประโยชน์คุ้มค่าและลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น :</b> นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปาล์มน้ำมัน ไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ตัวชี้วัด:</b> ร้อยละของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอกลุ่มเป้าหมายในองค์ความรู้ที่จำเป็นสามารถหาแนวทางในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลต่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปาล์มน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เป้าหมายร้อยละ๙๐)</p> <p><b>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM :</b> จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปปฏิบัติ</p>
<p>ผู้ทบทวน : นายประสงค์ บุญเจริญ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)</p>	<p>ผู้อนุมัติ : ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทิก ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)</p>